



## เมนูข้อมูล

นายคาค้า

# ต่างคนต่างปัญหา

**ท** ลังฝนตกลงมาหนักๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เหนือเขื่อนทำให้อาคารทวดผวา เรื่องขาดแคลนน้ำบรรเทาจน น้ำในเขื่อนมีแล้ว ทุกข์ของชาวประชาดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไป คงเป็นเพราะเหตุนี้ที่เสียงเรียกร้องให้ปรับ คณะรัฐมนตรีเริ่มซาลง

ความสนใจมาอยู่ที่ข้อเสนอของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ที่เคลื่อนไหวทันทีหลังลาสิกขา ให้ “ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง” ซึ่งทั้ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “นักการเมืองที่มาจาก การแต่งตั้ง” ขานรับกันคึกคัก

“นักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชน” ยังถูกทำให้เป็นพวกน่ารังเกียจ สำหรับประเทศที่พรรคการเมืองประกาศกัน เทียงๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันว่าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย

เป็นเรื่องที่ให้ความรู้สึกพิลึกได้ในการใช้ตรรกะชนิดที่หาประเทศใดเสมอเหมือนได้ยาก

อย่างไรก็ตาม แม้กระแสปรับ ครม. จะจางหายไป แต่เชื่อว่าจะละลายไม่ใสใจเสียทีเดียวได้ เพราะถึงอย่างไร ความเชื่อมั่นต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ถูกตั้งคำถามขึ้นมาแล้ว เพียงว่าวันนี้มีเรื่องอื่นให้ใส่ใจมากกว่า แต่ใช้ความอึดอัดกับผลงานในบางด้าน บางเรื่อง จะไม่มีอยู่

**พ** ลสำรวจของ “กรุงเทพโพลล์” ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สะท้อนอารมณ์ของประชาชนที่มีต่อผลงานรัฐมนตรีชุดนี้ไม่น้อย

ประชาชนส่วนใหญ่ 59.8% เห็นด้วยกับการปรับ ครม. โดย 74.4% ยอยากให้ปรับกระทรวงด้านเศรษฐกิจมากที่สุด 79.6% เชื่อจะช่วยให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้น และ 64.7% เชื่อมั่นว่าปรับ ครม. จะช่วยให้ปฏิรูปประเทศสำเร็จได้เร็วขึ้น

เหตุผลที่เห็นว่าควรปรับคือ เริ่มไม่เชื่อมั่นใจ ความสามารถของ ครม. ชุดนี้

มีบางคำตอบที่น่าสนใจคือ เมื่อถามว่าหากมีการปรับ ครม. ยอยากได้คนกลุ่มใดเข้ามาช่วยบริหารประเทศ

ร้อยละ 45.2 ยอยากได้คนจากภาคเอกชน รองลงมาร้อยละ 20.2 ยอยากได้คนจากพรรคการเมืองใหญ่ ร้อยละ 17.0 ยอยากได้คนจากกลุ่มบ้านเลขที่ 111 ที่ไม่ได้สังกัดพรรค ที่เหลือร้อยละ 17.6 ตอบว่าไม่แน่ใจ

**ที่** บอกว่าน่าสนใจเพราะหากย้อนไปดูข่าวในช่วงที่ผ่านมา มีกระแสว่าการปรับ ครม. หากจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงปลายสิงหาคม ถึงกลางกันยายน เนื่องจากต้องรอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการลงตัว

แปลว่าจะมีข้าราชการส่วนหนึ่งขยับมาเป็นรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองจากการแต่งตั้ง เท่ากับรัฐบาลชุดนี้ให้นำหนักความรู้ความสามารถสำหรับคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไว้ที่ข้าราชการ โดยเฉพาะคนที่จะเกษียณอายุราชการ

ซึ่งหากมองกลับไปผลสำรวจที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากได้คนจากภาคเอกชนเข้ามาเสริมทีม

เท่ากับว่า “ผู้มีอำนาจ” น่าจะเดินไปคนละทางกับความต้องการของประชาชน

ยังประเมินกันให้บทบาทในอำนาจไว้ในกลุ่มเดียวกัน คือให้ราคากับข้าราชการหรืออดีตข้าราชการมากกว่า

ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนล้วนแล้วแต่ต้องพยายามเอาอำนาจไว้ที่กลุ่มคนที่ไว้วางใจได้มากกว่า

การปรับ ครม. ที่ยังเป็นความต้องการของประชาชน บางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นในมุมที่ประชาชนต้องการ

แต่อาจจะเป็นการปรับเพื่อเหตุผลเพื่อรักษาตุลอำนาจ

ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับการประคับประคองอำนาจ มากกว่าแรงกดดันจากความเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชน

**เป็นปัญหาคนละเรื่องกัน ●**